

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม 2565

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสูง



มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าว				- ข้าวในปี การผลิต 2565/66 ออกสู่ตลาดมากเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 แต่คาดการณ์ผลผลิตบางพื้นที่อาจเก็บเกี่ยวได้ลดลงเนื่องจากเสียหายจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกจากการส่งมอบข้าวให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่าซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทย ให้สามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งได้	ส.ค. - เม.ย.
ข้าวนาปรัง	-	-	-	- ข้าวนาปรังออกสู่ตลาดหมดแล้ว	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง				- ช่วงเดือน ธ.ค.65 - ก.พ.66 ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 17.27 ล้านตัน (50%) โดยเดือน ธ.ค.65 มีผลผลิตออก (9.48%) เดือน ม.ค.66 (18.48%) และ ก.พ.66 (21.73%) ตามลำดับ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังจะนำผลผลิตในสต็อกออกมาจำหน่ายในช่วงปลายฤดูการผลิต ปี 2564/65 ด้านการส่งออก จีนยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และนำไปผลิตแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมสุxonานมัย อุตสาหกรรมสุรา เคมีภัณฑ์พลังงาน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และประเทศฟิลิปปินส์มีคำสั่งซื้อมันเส้นและมันอัดเม็ดเพื่อนำไปผลิตอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง แต่ผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นฤดูการผลิต	ม.ค. - มี.ค. 66 (ออกสู่ตลาดมาก)
ยางพารา				- ปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก ตามฤดูกาล ส่วนการใช้ในการผลิตถุงมือยางและเส้นด้ายทยอยลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีความต้องการต่อเนื่องในช่วงปลายปีเพื่อสต็อกสินค้าให้เพียงพอ ส่งมอบก่อนถึงวันหมดอายุยาวช่วงสิ้นปีรวมทั้งแนวโน้มราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในเกณฑ์สูงจากการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทางประเทศฝั่งตะวันตกในช่วงฤดูหนาว คาดว่าราคายางเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา	ม.ค. - ธ.ค.
ไก่เนื้อ				- คาดว่าปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่าและราคาขายปลีกไก่สดชำแหละมีแนวโน้มทรงตัวในเกณฑ์สูง	
กุ้ง				- คาดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เกษตรกรจะลดการผลิตเพื่อลดโรคระบาดในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวสูงขึ้น การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคม - มกราคม เนื่องจากมีเทศกาลสำคัญ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะกระตุ้นการบริโภคได้เพิ่มขึ้น	
สับปะรด				- ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ต่อเนื่องในช่วงเดือน พ.ย.65 ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตามคาดว่าโรงงานจะรองรับผลผลิตได้ทั้งหมด และสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติในช่วงเดือน	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ข้าวโพด	■	■	■	- เดือนพฤศจิกายน 2565 - มกราคม 2566 คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ 2.55 ล้านตัน (51.30%) ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ (4.96 ลต.) ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ในบางพื้นที่ผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำออกมาจำหน่ายในช่วงที่ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและจะยังปรับตัวสูงขึ้นอีกเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดปกติ และสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยว ประกอบกับภาครัฐกำหนดให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม และห้ามนำเข้าช่วงเดือนกันยายน-มกราคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดมาก ผู้ผลิตอาหารสัตว์ยังคงต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บสต็อกและเพื่อใช้ ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นและมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสัตว์มากกว่าวัตถุดิบทดแทนอื่น และมีราคาที่ถูกกว่า ข้าวสาลีหรือข้าวบาร์เลย์ อย่างไรก็ตาม ภาวะสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ในหลายประเทศเกิดวิกฤตด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน และประเทศผู้ผลิตสำคัญอาจกำหนดมาตรการห้ามส่งออก	ออกมากช่วง ก.ย. - ธ.ค. 65 ประมาณ 4.06 ล้าน ตัน (81.77%) ของปริมาณผลผลิต ทั้งประเทศ 4.96
หอมหัวใหญ่	-	■	■	- คาดการณ์ผลผลิตฤดูกาล ปี 2565/66 ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในช่วงปลายเดือนธ.ค.65 แต่ยังมีปริมาณน้อยเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดู ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี	ธ.ค. - เม.ย.
หอมแดง	-	-	■	- ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษเป็นแห่งแรก โดยในช่วงที่ผ่านมาประสบภาวะน้ำท่วมทำให้เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตและจำหน่ายเป็นต้นหอม สำหรับผลผลิตรอบสองคาดว่าจะออกสู่ตลาดช่วงเดือน ม.ค.66 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีช่วงต้นฤดู	ธ.ค. - เม.ย. (หอมฤดูเลี้ยง)
กระเทียม	-	-	■	- คาดการณ์ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นฤดูเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตทั้งกระเทียมสดและแฉวนเพื่อทยอยจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้งโดยผู้ประกอบการมีความต้องการผลผลิตฤดูกาลใหม่เพื่อป้อนตลาด	ม.ค. - เม.ย.
สุกร	■	■	■	- คาดว่า ปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดในประเทศ ภาวะการค้าคั่งค้างตัวขึ้น จาก การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวฤดูหนาว ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจึงอาจส่งผลให้ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าราคาราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเนื้อสุกรมีแนวโน้ม	
ไข่ไก่	■	■	■	- ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนราคาไข่ไก่ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง	
ปาล์ม	■	■	■	- ผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ แต่มีปริมาณลดลงตามฤดูกาลผลิต โดย สศก. คาดว่า เดือน พ.ย. - ธ.ค.65 ผลผลิตจะอยู่ที่ 1.20 ล้านตัน และ 1 ล้านตัน ตามลำดับ - ความต้องการใช้ในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงาน	ตลอดปี
มะนาว	■	■	■	- คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวตามกลไกตลาด	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.65		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง	■	■	■	- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือน พ.ย.65 - ม.ค.66 ร้อยละ 8.92 ,1.65 และ 0.05 ของผลผลิตทั้งปี ตามลำดับ ผลผลิตฤดูฝนส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ดีนัก - คาดว่าราคาส่งตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง และผันผวนตามปัจจัยด้านสภาพอากาศ และ	ม.ค. - พ.ค.65 ถั่วเหลือง ส.ค.-ธ.ค.65
กากถั่วเหลือง	■	■	■	- คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจะอยู่ในระดับสูงแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยราคาผันผวนตามสภาพอากาศในแหล่งปลูกสำคัญของวัตถุดิบเมล็ด ถั่วเหลืองโลก และปริมาณความต้องการใช้ของ	ทั้งปี
ปลาป่น	■	■	■	- คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก - คาดว่าราคาส่งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ฤดู	ทั้งปี
มะพร้าว	■	■	■	- ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง คาดว่าภาวะการค้าภายในประเทศค่อนข้างดี แต่การส่งออกผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มทรงตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ราคามะพร้าวผลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น	ม.ค. - ธ.ค. (ออกมาก เม.ย.-ส.ค.)
กาแฟ	-	■	■	- เกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อทยอยตากและสีจำหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นที่เข้าไปรวบรวมรับซื้อในพื้นที่ช่วงต้นเดือน ธ.ค.65 โดยผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี	ธ.ค. - มี.ค

กษ.1 กษ.2